



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว วอนทุกมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เด็กพิการ

27 เมษายน 2550 16:22 น.

มศว.วอนมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้เด็กพิการเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านผู้พิการ ร้องขอให้คนพิการไปสู่ในโลกที่คนยอมรับ

(27 เมษายน) ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.)กล่าวว่า มศว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนผู้ที่มีความต้องการพิเศษและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นฐานของวิชาการระหว่างบุคคลปกติกับผู้มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความต้องการพิเศษหรือผู้พิการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

“ในโลกมืด โลกที่ไร้เสียง หรือในโลกอื่นๆของเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความต้องการพิเศษ แม้จะมีความแตกต่างไปจากโลกของเด็กและเยาวชนทั่วไป แต่แท้จริงแล้วมันเป็นโลกของชีวิตที่มีความหลากหลายในโลกเดียวกัน มศว.ก็อยากจะให้ทุกมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่เป็นเสมือนการทำลายกำแพงแห่งความแตกแยกและกีดกัน” อธิการบดี มศว.

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่าทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการเพชรในตม โครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรพัฒนาชุมชน และโครงการครุศึกษาศาสตร์คืนถิ่น ต่างเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเด็กกลุ่มนี้ แต่ในปีนี้ต้องการให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ได้รับรองสิทธิ และเสรีภาพในชีวิตที่ไม่ได้อยู่เฉพาะคำพูดหรือในเศษกระดาษ แต่ได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ให้เด็กได้เข้าศึกษาพัฒนาตนเองเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นรูปธรรม เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยทั้งรัฐ และเอกชนกว่า 150 แห่ง มีเพียง 70 แห่งเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าเรียนหนังสือ

ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ ประธานโครงการพัฒนาและวิจัยผู้ที่มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส กล่าวว่า การรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้ด้อยโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับความคิด ทัศนคติ และความเข้าใจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าทุกมหาวิทยาลัยเข้าใจ ยอมรับ มีความพร้อมในด้านอาคาร อุปกรณ์ในการเรียนการสอน และที่สำคัญเปิดโอกาสให้ เด็กเหล่านี้ได้เข้าเรียน เด็กกลุ่มนี้จะสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ไม่แตกต่างไปจากเด็กทั่วไป

ด้านนายอภิเชษฐ์ อ่อนกอ ผู้พิการทางด้านร่างกายกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการสร้างคน สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีการเปิดโอกาสหรือผลักดันให้คนกลุ่มนี้ได้เดินไปข้างหน้า ออกไปสู่โลกที่กว้างขึ้นด้วยการยอมรับจากคนในสังคม เพราะตามจริงคนพิการ อย่างพิการทางขา เป็นเพียงคนที่ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนทั่วไปก็เท่านั้น แต่สำหรับความรู้ ความสามารถ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้น ผมเชื่อว่าผู้ที่มีความต้องการพิเศษสามารถทำได้ดี หรืออาจจะมากกว่าคนที่ไม่พิการเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากให้ทุกมหาวิทยาลัย ผลักดันให้คนพิการไปสู่ในโลกที่คนยอมรับ ไม่ใช่อยู่ในโลกแห่งความมืดมนเช่นเดิม